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Mættir:	Sigga	Lára	skólastjóri,	Eyrún	skólastjóri,	Sigurbjörg	kennari	í	Skýjaborg,	Björk	kennari	
í	Heiðarskóla,	Berglind	fulltrúi	grennarsamfélags,	Ásta	Jóna	foreldri	(bæði	í	Leik-	og	grunn),	

Fanney	og	Guðrún	nemendur.		

Eyrún	ritar	fundargerð	

	

• Farið	yfir	hlutverk	skólaráðs.		
o Breyting	í	starfsáætlun	skólaráðs	samþykkt.	Áætlað	að	leggja	starfsáætlanir	

fyrir	skólaráð	á	4.	fundi	(að	vori)	í	stað	1.	fundar	í	haust.		
• Athugasemd	kom	um	skipuritið,	víxlast	stoðþjónusta	og	skólaþjónusta.		
• Starfsáætlun	Heiðarskóla	lögð	fram.		

o Athugasemd	mötuneyti	–	vantar	inn	í	textann	fyrir	hvaða	tímabil	fæðisgjaldið	
(á	mánuði).		

o Athugasemd	–	breyta	ártali	í	í	kafla	7.4	–	foreldraviðtöl.		
o Skólastjóri	lagfærir	þessar	athugasemdir.		
o Breytingar	á	skólareglum	og	agareglum	tilkynntar.		
o Umsögn:	Skýr	og	góð	starfsáætlun.	Vel	unnin.	Margir	góðir	kaflar.		

• Starfsáætlun	Skýjaborgar	lögð	fram.		
o Vantar	að	klára	eina	setningu	í	mati	á	skólastarfi.		
o Leikskólastjóri	lagfærir	athugasemd.		
o Umsögn:	Flott	áætlun.	Gott	að	hafa	umbótaáætlunina	inn	í,	verður	skýrt	

þannig.		
• Sjálfsmatsskýrsla	Heiðarskóla	lögð	fram.	Sigga	Lára	kynnir.		
• Farið	yfir	verkefni	skólaráðs.		
• Öflugt	foreldrasamstarf	–	hugmyndir	ræddar.	Engin	niðurstaða.		


